

คณะศิลปกรรมฯ 1 ทั่วกรุงฯ (ต่อจากหน้า 12)

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงตระหนักในพันธกิจทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะอย่างสมบูรณ์แบบในมหาวิทยาลัยศิลปศึกษา ในปีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู โดยได้เชิญ อาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต ผู้ได้รับพระราชทานครอบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงศิลปะการแสดงของไทย นั้น "พิธีไหว้ครู" ไม่ว่าจะเป็ทางด้าน ดนตรีไทย นาฏศิลป์ หรือแม้แต่ดนตรีสากล ก็ถือเป็นข้อปฏิบัติเคร่งครัดที่จะต้องจัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อแสดงความเคารพบูชาครู เทพเจ้าตามลัทธิพราหมณ์ รวมทั้งยังได้แสดงความเคารพต่อบุรพจารย์ผู้ล่วงลับตลอดจนครูในปัจจุบันและมุ่งเน้นให้ได้รับความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศึกษานาฏกรรมและดนตรี นอกจากนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังได้จัดให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลได้มีโอกาสแสดงความสามารถและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพของตน โดยเชิญศิลปินแห่งชาติ ครูเพลงที่เป็นอาจารย์พิเศษ มารับการเคารพไหว้ครูจากนักศึกษาด้วย

"พิธีไหว้ครูทั้งด้าน โขนละครและดนตรีไทย ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่ศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดงที่ลุ่มลึกด้วยภูมิปัญญาและร่วมสืบทอดแนวคิดเรื่องความกตัญญูตตเวทีให้เป็นค่านิยมที่ดีแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดความสามัคคีในสังคม และเป็นตัวอย่างอันควรแก่การประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของไทยสืบไป" คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวในที่สุด

คณะศิลปกรรมฯ (ต่อจากหน้า 12)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 27 มกราคม 2558 โดยจะหมุนเวียนไปจัดสัมมนาดังกล่าว ที่สถาบันการศึกษาเครือข่ายตามลำดับ และจะจัดงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากศิลปินนานาชาติ มาให้ความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ประจำชาติ จำนวน 6 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาโครงการฯ ความเป็นเลิศ
จัดนิทรรศการธุรกิจ SMEs ปี 58

รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหัว ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการธุรกิจ SMEs ปี 58" จัดโดยนักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3 โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ บริเวณด้านล่างคณะบริหารธุรกิจ (อาคารใหม่)

ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารต่างๆ อาทิ เสื้อยืด กระเป๋า เครื่องสำอาง ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งการแสดงดนตรี ฯลฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (MGT4206) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการดำเนินงานระหว่างกัน ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมมอบให้มูลนิธิกระจกเงา

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ได้หวัน คาซัคสถาน และอาเซอร์ไบจาน ของเชิญชวนบุคลากรชาวรามคำแหง นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและชมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8296

ด้วยรักและผูกพัน (ต่อจากหน้า 12)

เป็นข้อเปรียบเทียบว่า เราควรจะไปเก็บดวงอาทิตย์ให้ทันในแต่ละวัน ก็คือเก็บแสงสว่างของดวงอาทิตย์นั้นนั่นเอง ในแต่ละวันทุกวัน ๆ การเก็บแสงอาทิตย์นั้นวันที่แล้วมา วันที่ผ่านมามาเราไม่สามารถที่จะไปเก็บได้ เพราะดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว ถ้าใครไม่ได้เก็บแสงสว่างไว้เลย ก็คงจะเป็นคนที่เสียโอกาสในวันนั้น ทำลายเวลาและโอกาสของตนเองไป

ให้พิจารณาว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ มีแสงสว่างในตนเอง เราควรจะเป็นดาวฤกษ์แล้ว มีแสงสว่างในตนเองได้หรือไม่ ตรงนี้ครูคิดเปรียบเทียบกับสติปัญญา เราควรมีสติปัญญาด้วยตัวของเราเองได้หรือไม่ ขอตอบว่าได้ และเป็นการแน่นอนว่าจะต้องทำจะต้องมี การที่บอกให้ไปเก็บดวงตะวันหรือไปเก็บดวงอาทิตย์คือให้ไปเอาแสงสว่างมาในแต่ละวัน ๆ ทุกวันอย่าหยุด

ถ้ากล่าวที่ว่า แสงสว่างใจจะสว่างคงปัญญาเป็นไม่มี คือแสงสว่างมากมายขนาดไหนเพียงใดก็ไม่สู้แสงสว่างแห่งปัญญาได้ ดังนั้นแสงสว่างของดาวฤกษ์ ดาวพระเคราะห์ หรือแสงสว่างจากสิ่งใดก็ตามแต่ ที่จะสู้แสงสว่างแห่งปัญญาไม่ได้ แสงปัญญานั้น จะสร้างความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองของสติ สร้างความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองของการกระทำได้ ส่องทางให้เราเห็นว่า เราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไร แสงสว่างที่เป็นปัญญานั้น จะก่อให้เกิดคิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น คิดได้ ทำได้ ใช้ได้ คิดดีทำดีไปในทุกเรื่องทุกอย่าง ซึ่งมาสิ้นสุดอยู่ตรงที่ว่า มีคุณธรรมแยกแยะได้ ใช้สติปัญญาแยกแยะได้ว่า สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี แล้วก็จะมีการจริยธรรมก็คือ ทำแต่สิ่งที่ดีนั้นหมายความว่า เรามีแสงสว่างคือปัญญา เรากลับมาได้มากเท่าไรเก็บทุกวัน ๆ แสงสว่างที่เป็นตำรานั้นคงดีแสงสว่างของดาวฤกษ์ไม่มีวันที่จะดับ ไม่มีวันที่จะสูญไปได้ หรือถ้าดับหรือถ้าสูญไป เป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างย่อมมีความเป็นไป ซึ่งมันเป็นระบบซึ่งมันเป็นเวลาของมันที่จะเป็นอย่างนั้น

ปีใหม่นี้ ดั้นขึ้นมาให้มองเห็นดวงอาทิตย์ดวงตะวัน แล้วเก็บแสงสว่างไปเรื่อยทั้งวัน ไล่เก็บไปจนถึงตะวันตกดินหรือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั่นก็หมายความว่าอย่างว่า จงสร้างปัญญาทุกเวลาทันที จงสร้างสิ่งที่ดีงามในชีวิตขึ้นมาทุกเวลาทุกนาที คงเข้าใจว่าที่ครูบอกว่า เก็บตะวันนั้นคืออย่างไร พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
บรรณาธิการ	คณบดีกรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.	
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	ผ.ศ.สิน่า ลิ้มอภิชาติ	
กองบรรณาธิการ	รศ.วาริตา พลายบัว	น.ส.สุธี ดันดินันท์ธร
	นางวันฉา หาญณรงค์	น.ส.พรพรรณรา เพิ่มพูล
	นางรัชณี โคตรพรหม	นางปัญญญา อรพันธ์
	น.ส.ณอมพงษ์ สิงห์สุข	น.ส.กุลิศรา เจริญสุข
	นางสาริตา แสงสุข	
ผู้จัดการ	นางวันฉา อธิโชติ	
ช่างภาพ	นายวิทยา ณาฤกษ์มงคล	นายสมยุพล ศรพรหม
	นายกาญจน์พงศ์ พิงโรสง	

กองจัดการ

งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๔-๔๗ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔
อัตราสมาชิก (ปีละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ ปีละ ๒๐๐ บาท
สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องส่งเงินทางธนาคารเท่านั้น
ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ ส่งจ่าย ปณ.รามคำแหง
ผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๔๔-๔๗